

Số: 373 /TB-CTHADS

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 5 năm 2016

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận Tại hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2016**

Thực hiện Quy chế làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự năm 2016; Công văn 898/TCTHADS-VP ngày 25/3/2016 của Tổng cục THADS, về việc sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2016.

Vào chiều ngày 21/4/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết, nhằm đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Cục trưởng; các đ/c Phó Cục trưởng; Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Chấp hành viên, Thư ký thi hành án, công chức cơ quan Cục THADS tỉnh; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, Chấp hành viên, Thẩm tra viên Chi cục THADS các huyện, thành phố;

Sau khi nghe đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2016. Có 07 ý kiến tham gia phát biểu, đánh giá những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2016, dẫn đến kết quả đạt được vẫn còn thấp so với chỉ tiêu giao, nhất là chỉ tiêu về giá trị thi hành, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ thi hành án.

Đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng phụ trách nghiệp vụ, đã thay mặt lãnh đạo Cục, giải trình các ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị (có văn bản giải trình các ý kiến kèm theo).

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Thị Cúc, Cục trưởng, chủ trì hội nghị, kết luận hội nghị như sau:

#### **I. Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016:**

Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn Ngành đã bám sát Kế hoạch công tác trọng tâm của Ngành đề ra, chủ động xây dựng các Kế hoạch, chương trình và triển khai đồng bộ các mặt công tác, nên các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra đã cơ bản đạt được một số kết quả nhất định; đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác rà soát, phân loại án, thường xuyên đôn đốc Chấp hành viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết án. Quan tâm củng cố, kiện toàn, cơ bản đủ các chức danh lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành cơ bản chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo được thực hiện đúng theo trình

tự và giải quyết dứt điểm. Công tác phối hợp với các ngành trong giải quyết các vụ việc thi hành án được duy trì và thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại, xuất phát từ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Một bộ phận công chức lãnh đạo của các đơn vị, quá trình chỉ đạo, điều hành chưa sâu sát, kịp thời, thiếu kiểm tra, đôn đốc, chấp hành nội quy, quy chế làm việc chưa nghiêm, còn có hiện tượng buông lỏng trong quản lý, dẫn đến kết quả đạt được vẫn còn thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là kết quả thi hành về giá trị (*Chi cục Ninh Hải đạt 8,8%; Thuận Bắc 3,07%; Bắc Ái 1,4%*).

+ Đội ngũ công chức chưa chịu khó đầu tư nghiên cứu văn bản pháp luật, năng lực trình độ chuyên môn còn hạn chế, chưa chủ động trong công việc; một số Chấp hành viên còn ngại va chạm, chưa kiên quyết trong chỉ đạo giải quyết án, còn để nhiều vụ việc kéo dài nhưng chậm đôn đốc thi hành án.

Đề nghị lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố, khẩn trương tổ chức họp chấn chỉnh lại toàn bộ các mặt hoạt động của đơn vị mình, nhất là kiểm điểm vai trò trách nhiệm trong quản lý chỉ đạo, điều hành và trong việc chấp hành nội quy, giờ giấc làm việc của đơn vị.

## **II. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016:**

Đề nghị Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Phải tập trung quyết liệt cho việc giải quyết án; từng lãnh đạo, Chấp hành viên phải có kế hoạch, biện pháp, giải pháp cụ thể đối với từng vụ việc, làm cơ sở để tổ chức thi hành xong các vụ việc, nhất là các vụ việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc tồn đọng kéo dài. Thực hiện việc kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá kịp thời, đúng quy định (*lưu ý trong việc chọn Trung tâm bán đấu giá phải có uy tín, tránh trường hợp như tại Bình Dương, bán đấu giá xong chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, không chuyển tiền cho cơ quan THADS*)

Giáo trách nhiệm cho đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng phải tăng cường chỉ đạo quyết liệt các Chi cục, định kỳ yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết hoặc trực tiếp làm việc với đơn vị để chỉ đạo giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời xem xét đề xuất rút lên Cục một số vụ việc để thi hành.

Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng các quy định của pháp luật chưa chặt chẽ để trì hoãn, kéo dài, không tích cực, thiếu trách nhiệm và có những hành vi tiêu cực, những thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án.

2. Lãnh đạo các đơn vị phải tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong

tập thể đơn vị mình để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, nhất là việc thu, chi tiền thi hành án. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc Chi đạo từng Chấp hành viên, công chức của đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan để vận dụng, thực hiện cho đúng trình tự thủ tục quy định, hạn chế những sai sót.

3. Giao trách nhiệm đồng chí Trần Phước, Phó Cục trưởng chỉ đạo Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại-tố cáo, kết thúc kiểm tra phải khẩn trương hoàn thành kết luận và yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo kết quả về Cục. Đồng thời phải có kế hoạch phúc tra lại kết quả thực hiện của các đơn vị.

4. Trong tập thể Lãnh đạo Chi cục phải thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; phân công phân nhiệm cụ thể trong lãnh đạo Chi cục, hàng tuần, hàng tháng phải xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo thực hiện, lưu ý phải bám sát vào kế hoạch công tác THADS năm 2016 của Cục THADS tỉnh chỉ đạo, đề ra các giải pháp thực hiện. Đồng thời phải thường xuyên giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu về thi hành án của Chấp hành viên của đơn vị mình, làm cơ sở đánh giá, phân loại cán bộ công chức cuối năm.

5. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền địa phương trong công tác THADS. Trong thời tới sẽ diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đề nghị lãnh đạo các đơn vị lưu ý các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương phải tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo THADS các cấp cho ý kiến giải quyết. Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm công văn 42/BTP-VP-m ngày 08/4/2016 của Bộ Tư pháp v/v bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp (đã sao gửi các đơn vị)

6. Tiếp tục duy trì mối quan hệ phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong công tác THADS. Trong thời gian còn lại, chỉ đạo rà soát các vụ việc trong diện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án, phối hợp Viện Kiểm sát cùng cấp lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm theo quy định, qua đó giảm được số việc tồn đọng.

7. Chủ động phối hợp với Trại giam, Trại tạm giam để thu các khoản tiền mà người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù đã nộp tại Trại giam. Tổ chức thi hành có hiệu quả, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước.

8. Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương trong các cơ quan Thi hành án dân sự, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý phải đi đầu, làm gương để công chức noi theo; từ nay đến cuối năm không để xảy ra thêm tình trạng cán bộ, công chức vi phạm bị xử lý

kỷ luật, đặc biệt là các vi phạm phải xử lý hình sự.

9. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3 /2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, không uống rượu, bia trong ngày làm việc; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

10. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, những nội dung công việc Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh triển khai, cần chỉ đạo thực hiện kịp thời, báo cáo đầy đủ các nội dung và đúng thời gian.

Đề nghị Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Chi cục sau hội nghị này tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ. Trong quá trình tổ chức thi hành án có vướng mắc phải báo cáo kịp thời Lãnh đạo Cục, Tổ Chỉ đạo thi hành án để được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016. Văn phòng Cục thông báo đến các đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Lãnh đạo Cục (b/cáo);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (t/hiện);
- Chi cục THADS H, TP (t/hiện);
- Lưu VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Ngọc Tuấn**